






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p>	
<p>ผลสำรวจการใช้กัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus) - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายกัญชา บทเรียนจากต่างประเทศ และข้อห่วงใยจากประชาชน ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีผลการศึกษากลุ่มผู้ใช้กัญชาระหว่างปี 2563-2565 พบว่า ในปี 2565 ที่กัญชาถูกถอดออกจากยาเสพติดแล้ว ศึกษาในกลุ่มอายุ 18-65 ปี ประมาณ 44 ล้านคน พบใช้เพื่อสันตนาการ 11 ล้านกว่าคน เพิ่มขึ้น 900% จากปี 2563 ที่พบการใช้เพื่อสันตนาการ 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้ ประมาณ 8 ล้านคนใช้กัญชาที่ผสมในอาหารต่าง ๆ และมีคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ประมาณ 300,000 คน ที่ใช้แบบปั่นล้าและผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ การใช้ทางการแพทย์เพิ่มเพียงแสนกว่าคนเท่านั้น สะท้อนว่าเมื่อเปิดเสรีคนต้องการใช้เชิงสันตนาการมากกว่าทางการแพทย์ ขณะที่กฎหมายดูแลมีเพียง พ.ร.บ.การสาธารณสุข ควบคุมการใช้ในที่สาธารณะเท่านั้น</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ติดเชื้อโควิดเสี่ยงเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, sanook, thebangkokinsight) - รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อพเดทความรู้โควิด 19 โดยงานวิจัยของ Kwan AC และคณะ จากสหรัฐฯ ศึกษาพบว่าหลังจากติดเชื้อโควิด ทำให้เสี่ยงที่จะตรวจพบโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น แม้ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแต่น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ดังนั้น จึงควรป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อซ้ำ และควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบถ้วนตามกำหนด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันวาเลนไทน์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, thestandard, ch3plus, hfocus, tnn, ch7, thaigov, thailandplus, thaipost) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันวาเลนไทน์ กรมอนามัยมีการดำเนินการเรื่องรักเป็นปลอดภัย สุขกาย สบายใจ มีคำแนะนำ 2 กลุ่มเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมการมีบุตร ได้แก่ 1. การวางแผนครอบครัวกลุ่มที่ต้องการมีบุตร ไปคลินิกตรวจสุขภาพ ปรึกษาเรื่องการมีบุตร และมีข้อแนะนำพิเศษก่อนมีเช็กซ์ห้ามอาบน้ำอุ่นนานเกินไป และ 2. การวางแผนครอบครัวกลุ่มที่ยังไม่ต้องการมีบุตรควรใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตั้งครรภ์ - นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ โฆษกส่วนตัว รมช.สธ. กล่าวว่า กรณีไม่ควรอาบน้ำอุ่นนานเกินไปก่อนมีเช็กซ์ในผู้ที่ต้องการมีบุตรนั้น มีงานวิจัยรองรับ เนื่องจากอุณหภูมินั้นมีผลต่อสุจิ ทำให้คุณภาพลดลงทั้งปริมาณและการเคลื่อนเร็ว รวมถึงผู้ที่ใส่กางเกงยีนส์รัดแน่น ชับเข็มเตอร์ไซค์นาน หรือนั่งก๊อปปี้จักรยาน ดังนั้นนักกีฬาและผู้ที่ยกมีบุตรต้องวางแผนและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก., pptvhd36, changmainews, newtv) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 14 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ อาจจะมีวัยรุ่นบางส่วนที่แสดงความรักด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากข้อมูลในปี 64 พบว่า วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ร้อยละ 47.5 อยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่ร้อยละ 28 และมีแนวโน้มเรียนในสถานศึกษาเดิมสูงขึ้นด้วย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือวัยรุ่นเองต้องรู้จักรักให้เป็น รักให้ปลอดภัย รู้วิธีการดูแล เพื่อป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ด้วยการให้เกียรติและเคารพทุกเพศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Radio-สวท.,สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, changmainews, mcot, pattayamail, changmairmail, thereporters, nationtv) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยแนะนำของขวัญเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยผลไม้สีแดง ที่มีสีส้มสื่อถึงความรักและอุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์ ดีต่อจิตใจต่อสุขภาพ แทนขนมหวาน เช่น ช็อกโกแลต คุกกี้ ลูกกวาด ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนในระยะยาวได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในช่วงวันวาเลนไทน์ พบร้อยละ 77.7 วัยรุ่นมองการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องปกติ และสุขบัญญัติรักที่ปลอดภัย ใช้อย่างอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และดูแลสุขภาพบำรุงหัวใจคนรัก แนะนำ 3 ชาสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ชาดอกกุหลาบมอญ ชาดอกมะลิ และชาเบญจเกสร พร้อมชู ยาหอม ราชาดำรับยาแผนไทย ช่วยบำรุงหัวใจ เป็นสื่อรักแทนใจ เนื่องในวันวาเลนไทน์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.วีรุณี อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และพ่อแม่ผู้ปกครองรับมือรักแรกของลูกอย่างถูกทาง คือเข้าใจ เปิดใจ ยอมรับและพูดคุยกับลูก เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ด้วยตัวเอง สอนให้เคารพตัวเองมากพอที่จะกล้าปฏิเสธ หรือ หากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ให้ลูกรู้ว่าวิธีที่ปลอดภัยที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและโรคติดต่อต่าง ๆ</p>	
<p>แผ่นดินไหวตุรกี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., เดลินิวส์, thaipost, ch3plus, 77kaoded, workpointtoday, ch7, js100, TOPNEWS, thansettakij, thaigov, voicetv, thereporters, mcot)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานสิ่งของ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ จะเดินทางไปในวันนี้ (15 ก.พ.) ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ได้มีการจัดเตรียมอากาศยานเครื่องบินโบอิง 740 บินตรงไปถึงตุรกี เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ รับคนไทยประมาณ 23 คน และร่างผู้เสียชีวิตกลับมาด้วย</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เผยถึงการให้ความช่วยเหลือประเทศตุรกีภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ว่า ได้สั่งการให้มีการติดตาม ประสาน แสวงหาความร่วมมือ และมอบเงินช่วยเหลือไปก่อนแรก รวมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดย ปก. ส่งชุดช่วยเหลือและช่วยเหลือ (USAR Thailand (ยูซาร์) พร้อมสุนัขกู้ภัย เขียว-ขาว อีก 2 ตัว</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศตุรกี ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยทีมค้นหากู้ภัย หรือทีมยูซ่า ของประเทศไทย และได้มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จะสนับสนุนครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ รวม 5.52 ล้านบาท ให้แก่ประเทศตุรกีและซีเรียประเทศละ 2.76 ล้านบาท</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. รับมอบถุงนอนแบบศูนย์องศา จำนวน 55 ชุด ซึ่งดร.อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ทีมคณะลูกเสือ และรร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กุญชรบุรี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวประเทศตุรกี โดยขณะนี้ตุรกียังไม่ได้ออกเรื่องทีม EMT ซึ่งสธ.ตุรกีจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทีม WHO พร้อมเดินทางได้ทันทีหากมีการประสานร้องขอ</p>	
<p>โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนสัญญาณโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคล้ายของหนักมาทับในขณะที่พัก มีอาการร้าวไปที่บริเวณแขน สะบัก ไหล่ หรือขากรรไกรด้านซ้าย และยังมีอาการร่วมอื่น ๆ เช่น อาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ใจสั่น เหงื่อออกมาก คลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือหมดสติ หากพบอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที</p>	
<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมะเร็งโลก ภายใต้แนวคิดปี 2566 “Uniting our voices and taking action ร่วมส่งพลังเสียงและลงมือทำ” ร่วมกันหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็งและให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p>	
<p>โรค Computer Vision Syndrome</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, nation)</p> <p>- กรมการแพทย์ โดย รพ.เมตตาประชารักษ์ เผยการที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เกิดอาการ Computer Vision Syndrome (CVS) มากยิ่งขึ้น แนะนำดูแลสุขภาพดวงตา โดยจัดตารางการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม หากดวงตามีอาการผิดปกติ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้งเคืองตา ตาพร่ามัว ตาไม่สู้แสง อาจมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ร่วมด้วย ควรปรึกษาจักษุแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (hfocus, NNT, the coverage, ผจก., ประชาไท)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับเมืองพัทยา โดยร่วมกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ เลิฟปิ้ง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รับยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย ลงทะเบียนผ่านแอป.เป่าตัง พร้อมเปิดตัวผู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ นำร่องเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พื้นที่ในเมืองพัทยาที่บริเวณอาคารท่าเรือแหลมบาลีฮาย และรพ.เมืองพัทยา และจะติดตั้งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p>	-
<p>แจ้งตรวจสอบหมอคัลยกรรมเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, INN)</p> <p>- นายนิติธร แก้วโต (ทนายเจมส์) พาผู้เสียหายกว่า 70 คน จากจำนวนกว่า 100 ราย เข้าพบ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.4 บก.ปคบ. ขอให้ตรวจสอบคลินิกเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสุทธิสาร ซึ่งเคยถูกจับดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลและใช้บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์จริง แต่ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าเช่นเดิม ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้เคยยื่นหนังสือร้องทุกข์กับทาง บก.ปคบ. และ กรมสบส. ตรวจสอบจับกุมเจ้าของคลินิกดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นการประชุมคณะผู้บริหารว่า กทม. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ได้ให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด โดยปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป. ประกอบด้วย “ปิด เบลี้น ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ” ทั้งในโรงเรียน สถานพยาบาล ชุมชนต่างๆ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้นตอไข้เลือดออกในแหล่งน้ำทั้งหมดโดยเร็ว</p>	-